

แผนงานโครงการ งานประกันคุณภาพการศึกษา รร.ป.ศป. ปรับปรุงใหม่ ประจำปี ๒๕๕๖

จำนวน ๙ แผนงาน ๒๓ โครงการ

หน่วยรับผิดชอบ	แผนงาน	โครงการ
กศ.รร.ป.ศป. (๓ แผนงาน ๕ โครงการ)	<ul style="list-style-type: none"> - แผนงานพัฒนาครู/อาจารย์ - แผนงานการวิจัย/ผลงานทางวิชาการ/งานสร้างสรรค์ - แผนงานการบริการทางวิชาการ 	<ul style="list-style-type: none"> - โครงการพัฒนาครู/อาจารย์ - โครงการครู-อาจารย์ดีเด่นประจำปี - โครงการวิจัยในชั้นเรียน - โครงการอบรมคอมพิวเตอร์และภาษาอังกฤษสำหรับเยาวชน - โครงการบริการวิชาการแก่สังคม
กรม นร.รร.ป.ศป. (๒ แผนงาน ๙ โครงการ)	<ul style="list-style-type: none"> - แผนงานพัฒนาผู้เรียน - แผนงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและวัฒนธรรมองค์กรทหาร 	<ul style="list-style-type: none"> - โครงการส่งเสริมความเป็นผู้นำ/ผู้นำหน่วยทหาร - โครงการด้านวิชาการและสร้างเสริมประสบการณ์ - โครงการกีฬาและการส่งเสริมสุขภาพ - โครงการการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมให้กับผู้เรียน - โครงการปลูกฝังอุดมการณ์ความรักชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ - โครงการการสืบทอดและจรรโลงไว้ซึ่งวัฒนธรรมองค์กรทหาร - โครงการส่งเสริมให้เกิดความเข้าใจและความถูกต้องในขนบธรรมเนียมประเพณีทั้งของท้องถิ่นและของชาติ - โครงการเสริมสร้างลักษณะผู้นำให้นักเรียนนายสิบ - โครงการทดสอบร่างกายประจำเดือนของนักเรียนนายสิบ
ผอภพ.รร.ป.ศป. (๒ แผนงาน ๒โครงการ)	<ul style="list-style-type: none"> - แผนงานพัฒนาบุคลากร - แผนงานระบบสารสนเทศ 	<ul style="list-style-type: none"> - โครงการจัดการความรู้ รร.ป.ศป. - โครงการจัดระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ
ศูนย์คอมพิวเตอร์ รร.ป.ศป. (๒ โครงการ)	-	<ul style="list-style-type: none"> - โครงการพัฒนาการสอบและตรวจวิเคราะห์ข้อสอบด้วยคอมพิวเตอร์(อยู่ในแผนงานวิจัย/ผลงานทางวิชาการ/งานสร้างสรรค์) - โครงการจัดการเรียนการสอนแบบ E – leaning

หน่วยรับผิดชอบ	แผนงาน	โครงการ
ผปส.รร.ป.ศป. (๒ แผนงาน ๕ โครงการ)	- แผนงานการประกันคุณภาพ การศึกษา ของ รร.ป.ศป. - แผนงานการพัฒนาระบบการ ประเมินผลการศึกษาของ รร.ป.ศป.	- โครงการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน รร.ป.ศป. - โครงการประชาสัมพันธ์หลักการ แนวคิด และ วิธีการ ทำงานประกันคุณภาพการศึกษา - โครงการสำรวจความต้องการพัฒนาความรู้ตามตัว บ่งชี้และเกณฑ์กลางการประเมินคุณภาพการศึกษา - โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศด้านการ ประเมินผลการศึกษาของ รร.ป.ศป. - โครงการพัฒนารูปแบบและวิธีการวัดผลและ ประเมินผลการศึกษาของ รร.ป.ศป.

ตรวจถูกต้อง

(ลงชื่อ) พ.อ. ปัญญา สาแซ

(ปัญญา สาแซ)

หน.ผปส.รร.ป.ศป.